

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI TIẾP CẬN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐ CHO LAO ĐỘNG TRẺ VIỆT NAM

MỘT DỰ ÁN HỢP TÁC GIỮA TẬP ĐOÀN MICROSOFT VÀ IOM VIỆT NAM

BỐI CẢNH DỰ ÁN

Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế và tiến độ phát triển đầy ấn tượng trong những thập kỷ vừa qua. Mặc dù thị trường lao động Việt Nam có nhu cầu đáng kể một lực lượng lao động kỹ năng cao nhưng vẫn còn tồn tại nhiều thách thức về nguồn nhân lực, điều này tiếp tục cản trở Việt Nam trong việc nâng cao năng suất lao động và cạnh tranh lao động với các quốc gia khác trong khu vực. Trong số những thách thức đó phải kể đến một thực tế rõ ràng về sự chênh lệch giữa kỹ năng thị trường lao động cần và kỹ năng người lao động có qua các chương trình đào tạo nghề.

Chính phủ Việt Nam kêu gọi những sáng kiến mới cho việc đào tạo, đào tạo lại, và đào tạo nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động, chú trọng vào những kỹ năng số như đề ra trong Quyết định số 749/QĐ-TTg do Thủ tướng ban hành năm 2020 về “Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số”. Quyết định này nhấn mạnh nhu cầu tăng cường tiếp cận các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOCs) cho tất cả người học và công nhân lao động để học những kỹ năng số. Kỹ năng số đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục của người Việt Nam và từ đó thúc đẩy năng suất lao động. Nhu cầu học trực tuyến và kỹ năng số này đã được tái khẳng định trong thời gian đại dịch COVID-19.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cam kết cùng chung tay với Chính phủ Việt Nam thực hiện những nỗ lực nhằm phát triển kỹ năng số cho thanh niên và lao động di cư trong nước theo đúng tinh thần của Quyết định số 749 nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và bao trùm ở Việt Nam.

TÓM TẮT DỰ ÁN

Dự án Tăng cường cơ hội tiếp cận đào tạo kỹ năng số cho lao động trẻ Việt Nam (2020-2021) là một dự án hợp tác giữa Tập đoàn Microsoft và IOM Việt Nam nhằm nâng cao cơ hội tiếp cận kỹ năng số cho thanh niên và lao động di cư trong nước. Dự án thí điểm kéo dài 14 tháng (2020-2021) triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

Trong giai đoạn thí điểm, dự án sẽ:



XÂY DỰNG một nền tảng học dựa trên các khóa học xóa mù kỹ năng số của Microsoft bằng tiếng Việt trên nền tảng Nguồn học liệu mở hay Khóa học đại trà trực tuyến mở miễn phí truy cập cho tất cả người dân.



GIỚI THIỆU nền tảng đến với khoảng 3,000 lao động di cư và sinh viên học nghề tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đồng thời giúp họ tiếp thu những năng lực số cơ bản nhất được Microsoft chứng nhận.



TÌM HIỂU năng lực của giáo viên và sinh viên tại các trường giáo dục nghề nghiệp nhằm hỗ trợ thầy trò cùng làm quen với phương pháp sư phạm đó là tự học.

QUAN HỆ HỢP TÁC

Dựa trên cách tiếp cận đa bên, IOM Việt Nam sẽ hợp tác với:

TẬP ĐOÀN MICROSOFT

Xây dựng một nền tảng học tập kỹ năng số dưới hình thức Nguồn học liệu mở/ Khóa học đại trà trực tuyến mở, tập trung nội dung là kỹ năng số cơ bản.

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các trường đào tạo nghề

Để xây dựng năng lực giúp tận dụng nền tảng trong hoạt động dạy và học đồng thời hỗ trợ lực lượng lao động trẻ học tập và tiếp thu những kỹ năng số.

CÁC ĐỐI TÁC KHÁC

VD: Tổ chức chính trị xã hội như Đoàn thanh niên, tổ chức phi chính phủ, ban quản lý khu công nghiệp, khối tư nhân và các đối tác khác

Nhằm thúc đẩy nền tảng đến với nhiều lao động và người dân trong cộng đồng.

VỀ TỔ CHỨC IOM

Thành lập vào năm 1951, IOM là tổ chức liên chính phủ dẫn đầu trong lĩnh vực di cư. IOM hoạt động chặt chẽ với các đối tác chính phủ, liên chính phủ và phi chính phủ trên toàn cầu. IOM tận tâm giúp đỡ các chính phủ và người di cư trong việc thúc đẩy di cư nhân đạo và trật tự. Hiến chương IOM công nhận mối liên hệ giữa di cư và sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa cũng như quyền về tự do di chuyển. IOM hoạt động hướng tới các giải pháp thực tế cho các vấn đề di cư, cung cấp giúp đỡ nhân đạo cho người di cư có nhu cầu, và hợp tác cùng các đối tác để thúc đẩy hợp tác quốc tế về các vấn đề di cư.

VỀ TỔ CHỨC IOM

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Tổ chức Di cư Quốc tế

E-mail: hcmc@iom.int / iom_crest@iom.int

Thông tin chung về IOM, xin truy cập: www.iom.int (toàn cầu) and www.vietnam.iom.int (Việt Nam)

